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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลล้าน้้าพอง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 / 2561  ครั้งที่ 1 

วันอังคาร ที่ 14  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลล้าน้้าพอง  อ้าเภอน้้าพอง  จังหวัดขอนแก่น  

ผู้มาประชุม 
1. นางอุไรวรรณ์   ปาลสาร  ประธานสภาเทศบาล  
2. นายบรรจง   ทองแท่ง  รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายค ายงค์   ประโภชนัง  เลขานุการสภาฯ  
4. นายนิคม      มูลตรี   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
5. นายสมพงษ์   สีหาบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
6. นายธนากร    ลาลุด   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
7. นายบรรจง    สิทธิสาร   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
8. นายสุรสิทธิ์    แก้วกันยา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
9. นายบุญสอน   เพียแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2    
10. นายมาลัย      เหล่าเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
11.  นายบุญเพ็ง   สีดาแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2     

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวประคอง  พรประสาท  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลล าน้ าพอง 

2. นายธวัชชัย    พลเสนา   รองปลัดเทศบาลต าบลล าน้ าพอง  
3. นายรวมพล   เมืองศรี  ผอ.โรงเรียนเทศบาลต าบลล าน้ าพอง 
4. นางดวงใจ    ส านึกศักดิ์ศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง  
5. นายทรงศักดิ์  ธุรารัตน์  ผู้อ านวยการกองช่าง  
6. นางดอกไม้  ทองสัน            หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   

รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นางนัชชา   เพ็งพักตร์  หัวหน้าส านักปลัด  
8. นางราตรี  โสใหญ่   หน.ฝ่ายปกครอง รก.ผอ.กองการศึกษา 
9. นางสาวอรอาภา  ทองใสย์  นักวิชาการเกษตร รก.ผอ.กองสงเสริมฯ  
10. นางสาวนาตยา  มูลศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายฯช านาญการ   
11. นางกรรณิกา  แสนบุตร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    
12. นายไวยฤทธิ์  เพ็ชรสูงเนิน  ผช.จนท.ตรวจสอบภายใน  
13.  นางสาวสุภาพร  แก้วหาญ  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน  
14.  นางเยาวลักษณ์   กาพย์ไกรแก้ว ครู คศ. 1 
15.  นายเฉลียว  หารโย   นิติกรช านาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา  10.30  นาฬิกา 

   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางอุไรวรรณ์   ปาลสาร ประธานสภาเทศบาลต าบล    
   ล าน้ าพอง เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการ 
   ประชุมดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธานในที่ประชุม  1.1 แนะน าตัวข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ จ านวน 2 ท่าน  โดยให้รายงานตัวต่อที่ 
   ประชุม  

   1)  นางสาวเสาวลักษ์  กาพย์ไกรแก้ว  ต าแหน่ง  ครู คศ.1   
   สังกัด โรงเรียนเทศบาลต าบลล าน้ าพอง  
   2)  นางสาวสุภาพร  แก้วหาญ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน        
            สังกัด กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
 

            1.2  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลนางสาวประคอง  พรประสาท  สมาชิกสภาเทศบาล 
            เขต 2 ได้ขอลากิจเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  
 

   1.3  แจ้งก าหนดการร่วมแห่เทียนพรรษาพระราชทานฯ ณ วัดหรคุณ หมู่ 8       
            บา้นหนองหารจาง  ในวันท่ี  15 สิงหาคม 2561  
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม 2561     
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2561   

ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะแก้ไขในรายงานการประชุมสภาฯครั้งท่ีผ่านมาหรือไม่   
ถ้ามีโปรดยกมือ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ค่ะ  

 

มติที่ประชุม มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้งสองครั้งถูกต้อง 
   

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 

ประธานในที่ประชุม  มีท่านสมาชิกสภาฯ ได้ยื่นกระทู้ถาม  1  เรื่อง เชิญท่านสุรสิทธิ์  แก้วกันยา  
 

นายสุรสิทธิ์ แก้วกันยา   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ขอทราบรายละเอียดงบประมาณและขอแบบแปลนโครงการก่อสร้างของศูนย์   
  พ่ึงพิงผู้สูงอายุเพื่อที่จะได้ทราบรายละเอียด ผมขอเรียนถามเพียงเท่านี้  
 

ประธานในที่ประชุม  ขอเชิญผู้บริหาร ชี้แจงรายละเอียด  
 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติ กระผมขออนุญาตน าเรียนชี้แจงท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกได้รับทราบใน     
หน้าที่นายกเทศมนตรีฯ รายละเอียดการตั้งงบประมาณต่อเติมของอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
   และผู้พิการ เดิมเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ในครั้งนั้นมีงบประมาณ
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   จ ากัด ในปีนี้จึงขอเสนองบประมาณก่อสร้างอาคารต่อเติมในส่วนที่ขยายออกมา 
   ตามเอกสารที่ได้แจ้งให้ทราบ  
 

ประธานในที่ประชุม เชิญท่านสุรสิทธิ์  แก้วกันยา  
 

นายสุรสิทธิ์ แก้วกันยา          เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล                  กระทู้ถามในวันนี้ผมไม่ได้ระบุปีพ.ศ. ท าให้เข้าใจในรายละเอียดคลาดเคลื่อน แต่

กระทู้ถามในวันนี้ ผมอยากได้รายละเอียดทั้งหมดในเรื่องของงบประมาณ แบบ
แปลน และรายละเอียดโครงการของศูนย์พ่ึงพิงของผู้สูงอายุที่ก่อสร้างไปแล้ว
ปีงบประมาณ 2560 ผมขอทราบในการประชุมครั้งต่อไป ครับ  

 

ประธานในที่ประชุม ให้น าเข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืนๆในการประชุมครั้งต่อไป  
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

ประธานในที่ประชุม -  ไม่มี  –  
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 
 5.1 การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกสภาเทศบาลฯเพื่อแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลต าบลล าน้ าพอง 
จ านวน 2  ท่าน  

 

ประธานในที่ประชุม เลื่อนการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
   เทศบาลต าบลล าน้ าพองไปในการประชุมครั้งต่อไป  เนื่องจากสมาชิกสภามาไม่ครบ
   ทุกท่าน 
 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ประธานในที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 5.2 พิจารณาร่างเทศญัตติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลต าบล      
   ล าน้ าพอง ประจ าปีงบประมาณ 2562  วาระท่ี 1 รับหลักการ  

    เชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด  
 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติ บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลล าน้ าพอง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร
   เทศบาล จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
   ได้ทราบถึงสถานะทางการ คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานใน
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 1. สถานการณ์คลัง งบประมาณรายจ่าย  
   ทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 เทศบาล
   ต าบลล าน้ าพอง มีสถานะการเงินดังนี้ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 81,435,769.65 
   บาท เงินสะสม 46,109,282.32 บาท ทุนส ารองสะสม 20,824,528.87 บาท 
   ส าหรับการบริหารงบประมาณในปี 2560 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน รายรับจริง 
   ทั้งสิ้น 76,131,877.65 บาท เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์ 
   323,123.14 บาท รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น 69,298,507.31 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และรายจ่ายที่จ่ายจาก
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   เงินอุดหนุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 เทศบาลต าบลล าน้ าพองได้ตั้ง 
   งบประมาณไว้ทั้งสิ้น 75,000,000 บาท  งบประมาณ รายจ่าย 75,000,000 
   บาท ซึ่งเป็นงบสมดุล ในรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายแยกเป็นแต่ละแผนงาน   
   ผมขออนุญาตให้แต่ละกองชี้แจงรายละเอียดตามที่ส าเนาให้ที่ประชุมแล้วพร้อม 
   วาระการประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)  
 

ประธานในที่ประชุม  อนุญาต 

 

ประธานในที่ประชุม ตามท่ีแต่ละแผนงานได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย อีกหรือไม่ 
   ถ้ามีโปรดยกมือ เชิญท่านมาลัย  เหล่าเจริญ ค่ะ  
 

นายมาลัย  เหล่าเจริญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอทราบรายละเอียดการตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รอง 
   นายกเทศมนตรี  และประเภทค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ท าไม  
 

ประธานในที่ประชุม เชิญผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด   
 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติ ขอชี้แจงในการตั้งงบประมาณ งบประมาณประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/   
หน้าที่นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรี และประเภทค่าตอบแทนพิเศษ  เป็นรายการตามความจ าเป็นที่
   เราต้องตั้งเอาไว้เพ่ือรองรับการเลือกตั้ง ซึ่งเราก็ไม่ทราบได้ว่าจะต้องมีการเลือกตั้ง
   เมื่อไหร่ ในรายการนี้ถ้าเราไม่ตั้งไว้รองรับก็จะมีปัญหาถ้ามีการเลือกตั้งกะทันหัน จึง
   ถือได้ว่ารายการนี้มีความจ าเป็นตามระเบียบหนังสือสั่งการเป็นการทั่วไป   
 

ประธานในที่ประชุม เชิญท่านสุรสิทธิ์  แก้วกันยา   
 

นายสุรสิทธิ์ แก้วกันยา  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอทราบเงินหมวดเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี และประเภท

ค่าตอบแทนพิเศษต่างๆว่าเงินส่วนที่เหลือมียอดเงินเท่าไหร่ 
 

ประธานในที่ประชุม เชิญผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด   
 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติ    งบประมาณประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี และ             
หน้าที่นายกเทศมนตรีฯ     ประเภทค่าตอบแทนพิเศษ ในภาพรวมของปีงบประมาณปีงบประมาณปี 2561 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ณ เดือนมิถุนายน จ่ายจริง 1,273,740 บาท  
  คงเหลือ 1,067,080 บาท ในส่วนของรายจ่ายประจ าถ้ามีเงินคงเหลือก็อาจจะมี
  การตัดโอนถ้าหมดความจ าเพ่ือด าเนินการในภารกิจอ่ืนได้  
 
ประธานในที่ประชุม  เชิญท่านสุรสิทธิ์  แก้วกันยา   

 

นายสุรสิทธิ์ แก้วกันยา          เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  เนื่องจากโครงการครูสอนภาษาพัฒนาผู้เรียนได้ใช้งบประมาณพอสมควร ผมขอ

ทราบหลักการและเหตุผลในการด าเนินการ และโครงการจ้างเหมาครูผู้สอนใน
โรงเรียนผมอยากทราบเกี่ยวกับแผนงานตัวนี้ให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง      

ประธานในที่ประชุม เชิญกองการศึกษาชี้แจง  
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นางราตรี  โสใหญ่  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
หน.ฝ่ายปกครอง  ดิฉันนางราตรี  โสใหญ่ หัวหน้าผ่ายปกครอง รักษาการผู้อ า กองการศึกษา            
รก.ผอ.กองศึกษา ขอชี้แจงส าหรับโครงการเนื่องจากโรงเรียนมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน
   เพ่ือให้โรงเรียนมีจุดเด่นในด้านภาษา โดยมีการจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ 
   ปีการศึกษาละ 250,000 บาท รวมงบประมาณรวม 500,000 บาท ส าหรับ 
   โครงการจ้างเหมาครูสอนในโรงเรียน เนื่องจากทางโรงเรียนได้ขาดครูผู้สอนในแต่ละ
   รายวิชาทางโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องจ้างครูผู้สอนเพ่ิมในแต่ละรายวิชาที่ขาด 
   รายละเอียดก็มีเพียงแค่นี้  
 

ประธานในที่ประชุม ตามท่ีกองศึกษาได้ชี้แจง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ 
เชิญท่านสุรสิทธิ์  แก้วกันยา   
 

นายสุรสิทธิ์ แก้วกันยา          เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอบคุณส าหรับค าชี้แจงแต่ยังไม่ชัดเจน   ประเด็นที่ผมอยากถามอีกประเด็นคือ

อาหารกลางวันและนม ในส่วนของเงินค่าอาหารและจ านวนของนักเรียน และเงินท่ี
ท้องถิ่นสนับสนุน ในส่วนนี้ถ้าไม่เพียงพอเราสามารถจัดสรรเพ่ิมเติมอีกได้หรือไม่
เกี่ยวกับอาหารและนม  

 

ประธานในที่ประชุม เชิญท่านผู้บริหารชี้แจง ค่ะ  
 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติ ขอชี้แจงในส่วนของโครงการแรกคือของครูภาษาพัฒนาผู้เรียน  แนวคิด          
หน้าที่นายกเทศมนตรีฯ  เพ่ือพัฒนาจุดเด่นของโรงเรียนในเรื่องของการเรียนรู้ ทักษะหลักและเทคนิคในการ
   ติดต่อสื่อสารในเรื่องของการใช้ภาษาต่างประเทศ ดังนั้นจึงประสานไปยังศูนย์ 
   แคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ทดลองจ้างครูสอนในภาคเรียน  
   แรกและได้รับการตอบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดี จึงเห็นควรตั้ง
   งบประมาณนี้ไว้เพ่ือรองรับการด าเนินงานในภาคเรียนต่อไป ครับ  และในส่วนเรื่อง
   ของการจ้างเหมาครูสอนในโรงเรียน ปัจจุบันทางโรงเรียนเทศบาลยังไม่มีครูที่ได้รับ
   การจัดสรรครบในทุกรายวิชา ซึ่งอาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในเนื้อหารายวิชา 
   จึงมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาครูเพื่อสอนตามเนื้อหารายวิชาหลัก จนกว่าจะได้ครู
   อัตราที่ตรงกับเด็กมาอย่างแท้จริง ส่วนในประเด็นเรื่องนมและอาหารกลางวัน ใน
   การจัดสรร เราจะมีปัญหาเรื่องช่วงเวลาไม่ตรงกัน ท าให้เกิดความล้าช้าของ 
   งบประมาณ  แต่ก็ได้มีการแก้ไขไปแล้วครับ ในประเด็นในเรื่องของยอดที่ไม่ตรงกัน
   ในปีงบประมาณ เนื่องจากโรงเรียนที่ได้รับเงินจัดสรรมีการปรับปรุงยอดเด็กนักเรียน
   ท าให้การจัดสรรงบประมาณการจัดไม่ตรงกัน เราจึงมีการตั้งเงินสมทบไว้เพ่ือแก้ไข
   ปัญหา ส าหรับปีนี้คาดว่าน่าจะหมดปัญหายอดขาดในเรื่องอาหารกลางวันและนม 
   เพราะเราได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว  

 

ประธานในที่ประชุม ตามท่ีผู้บริหารได้ชี้แจง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ 
เชิญท่านสุรสิทธิ์  แก้วกันยา  
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นายสุรสิทธิ์ แก้วกันยา          เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเรียนถามในเรื่องครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา ในการโอน การรับ มีการเปิดกรอบ
   กันไหม จ้างเหมาสอนตรงตามรายวิชาหรือไม่ หรือมีเกณฑ์ในการพิจารณาจ้าง 
   หรือไม่  

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติ ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับอัตราว่างของกรอบข้าราชการครู ปัจจุบันยังไม่ 
หน้าที่นายกเทศมนตรีฯ    มีข้าราชครูที่ตรงกรอบขอโอนย้ายมา ทางเทศบาลได้ขอใช้บัญชีไปที่กรมส่งเสริมฯ
   ปรากฏว่าผลสอบคัดเลือกบางสาขาวิชาไม่มีผู้สอบผ่านจึงเป็นปัญหาที่เราต้องมีการ
   ประคับประคองในเรื่องนี้กันต่อไป จึงขอน าเรียนท่านสมาชิกเพียงเท่านี้  
 
ประธานในที่ประชุม เชิญท่านธนาการ  ลาลุด   

 

นายธนากร  ลาลุด           เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเรียนถามในเรื่องของเงินอุดหนุนบุญประเพณีต่างๆ บุญมหาชาติประจ าปี ในปี
   งบประมาณนี้ไม่มีตั้งไว้ ผมขอทราบเหตุผลด้วย  
 

ประธานในที่ประชุม เชิญท่านสุรสิทธิ์   แก้วกันยา    
 

นายสุรสิทธิ์  แก้วกันยา       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเรียนถามโครงการอุดหนุนประเพณี 13 ชุมชนๆละ 10,000 บาท งานกฐิน 
   ประจ าปี  
 

ประธานในที่ประชุม เชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด    
 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติ ส าหรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือน าไปด าเนินการจัดท าบุญประเพณี 
หน้าที่นายกเทศมนตรีฯ  เนื่องจากมีข้อทักท้วงจากทางหน่วยตรวจสอบ หรือหากเทศบาลจะด าเนินการ 
   อุดหนุนเกี่ยวกับประเพณีต่างๆให้ด าเนินการท าเป็นกิจกรรมภาพรวมโดยมีเทศบาล
   เป็นเจ้าภาพ ท าให้ต้องชลอโครงการอุดหนุนทุกประเพณีต่างๆไว้เนื่องจากยังไม่ 
   สามารถท่ีจะด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบได้ ขอน าเรียนท่านเพียงเท่านี้  

 

ประธานในที่ประชุม ตามท่ีผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย อีกหรือไม่             
   ถ้ามี โปรดยกมือค่ะ  
 

ที่ประชุม  - ไม่มี –  
 

เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับองค์ประชุม อยู่จ านวน  11  คน เกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบจ านวนองค์ประชุม            

ประธานในที่ประชุม ขอมติที่ประชุม  วาระท่ี 1 รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2562  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ค่ะ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับหลักการ       จ านวน      10    เสียง  
ไม่เห็นชอบ      จ านวน        -     เสียง  
งดออกเสียง     จ านวน       1     เสียง  

                               มติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
                               พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลล าน้ าพอง  
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ประธานในที่ประชุม เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
   เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 และก าหนดระยะเวลารับญัตติ            
   ให้กรรมการก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน     
   เชิญท่านสุรสิทธิ์  แก้วกันยา 
  

นายสุรสิทธิ์ แก้วกันยา          เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3  คน  
 

ประธานในที่ประชุม มีท่านใดที่เสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี – 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3 คน 
ประธานในที่ประชุม ต่อไปเป็นการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  
   เชิญท่านสุรสิทธิ์  แก้วกันยา   
นายสุรสิทธิ์ แก้วกันยา          เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอนายค ายงค์  ประโภชนัง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  

 
ประธานในที่ประชุม ขอผู้รับรอง 2  ท่าน ค่ะ เชิญ  
รับรองคนที่ 1  นายบรรจง  สิทธิสาร   สมาชิกสภา  เขต  1  
รับรองคนทึ่ 2  นายนิคม    มูลตรี      สมาชิกสภา   เขต  1 
 

ประธานในที่ประชุม มีท่านใดที่เสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี – 
มติที่ประชุม  เห็นชอบนายค ายงค์   ประโภชนัง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
 

ประธานในที่ประชุม ต่อไปเป็นการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  
   เชิญท่านธนากร  ลาลุด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
นายธนากร  ลาลุด        เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอนายบรรจง  สิทธิสาร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  

 

ประธานในที่ประชุม ขอผู้รับรอง 2  ท่าน ค่ะ เชิญ  
รับรองคนที่ 1  นายค ายงค์  ประโภชนัง    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
รับรองคนทึ่ 2  นายสมพงษ์  สีหาบุตร      สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
 

ประธานในที่ประชุม มีท่านใดที่เสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี – 
มติที่ประชุม  เห็นชอบนายบรรจง  สิทธิสาร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

 

ประธานในที่ประชุม ต่อไปเป็นการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  
   เชิญท่านบรรจง  ทองแท่ง  รองประธานสภาเทศบาล 
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นายบรรจง  ทองแท่ง     เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอนายนิคม   มูลตรี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

 

ประธานในที่ประชุม ขอผู้รับรอง 2  ท่าน   
รับรองคนที่ 1  นายนายบรรจง  สิทธิสาร   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1    
รับรองคนทึ่ 2  นายมาลัย   เหล่าเจริญ      สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
 

ประธานในที่ประชุม มีท่านใดที่เสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี – 
มติที่ประชุม  เห็นชอบนายนิคม   มูลตรี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
 

ประธานในที่ประชุม มีท่านใดที่เสนออย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี – 
มติที่ประชุม  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปี   
   งบประมาณ 2562 จ านวน 3  คน คือ 
   นายค ายงค์  ประโภชนัง  สมาชิกสภาฯ  เขต  2 เป็นคณะการการแปรญัตติ คนที่ 1 
   นายบรรจง  สิทธิสาร     สมาชิกสภาฯ  เขต  1 เป็นคณะการการแปรญัตติ คนที่ 2 
   นายนิคม    มูลตรี         สมาชิกสภาฯ  เขต  1 เป็นคณะการการแปรญัตติ คนที่ 3 
 

ประธานในที่ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
   2547  (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที๒่)พ.ศ.2547) ข้อ 45 วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติ
   งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้
   ก าหนดระยะเวลาเสนอเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา 
   ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
 

มติที่ประชุม  ก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติโดยให้สมาชิกยื่นค าแปรญัตติต่อ 
   คณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่ วันที่14 สิงหาคม 2561เวลา15.30น.-16.30น.
   วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.-16.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม 
   2561 เวลา 08.30 น- 12.00 น. ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
   ต าบลล าน้ าพอง และให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 25 
   สิงหาคม 2561  
นายค้ายงค์ ประโภชนัง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการการสภาฯ ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ  
   2562  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
   เทศบาลฯ   

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานในที่ประชุม    เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องนัดประชุมครั้งต่อไป   
   เชิญท่านสุรสิทธิ์  แก้วกันยา ค่ะ 
 

นายสุรสิทธิ์ แก้วกันยา          เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอเป็น วันที่ 29 สิงหาคม 2561  เป็นวันพิจารณาร่างเทศบัญญัติรายจ่าย
   ประจ าปี งบประมาณ 2562 เป็นวันนัดประชุมครั้งต่อไป 
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ประธานในที่ประชุม    มีท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่       

ที่ประชุม  - ไม่มี -           

ประธานในที่ประชุม ก าหนดนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 ไปวันที่  29 สิงหาคม 
2561 เวลา 09.00 นาฬิกาเป็นต้นไป  มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่       
เชิญท่านสุรสิทธิ์  แก้วกันยา  

 

นายสุรสิทธิ์ แก้วกันยา          เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  เกี่ยวกับการดูแลรักษาพ้ืนที่บึงปากถุงเทียว ได้มีเอกชนบุกรุกท าประโยชน์บริเวณ
   ตรงข้ามวัดป่าบึงปากถุงเทียว จะมีการด าเนินการอย่างไรบ้างครับ ขอเรียนปรึกษา  
 

ประธานในที่ประชุม    เชิญท่านผู้บริหารชี้แจง 
 

นายวรวิทย์  พันธ์สวัสดิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติ เดิมเป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการ ในโอกาสนี้ให้สมาชิกสภาฯหรือชุมชนแจ้ง
หน้าที่นายกฯ  เหตุเข้ามาเทศบาลเป็นหนังสือรายงานเพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป  
 

ประธานในที่ประชุม    มีท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่   
       

ที่ประชุม  - ไม่มี -             

ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดการประชุม ขอขอบคุณค่ะ  
 

ปิดการประชุม            เวลา   14.30   นาฬิกา 

 

 

                                         (ลงชื่อ)  

  (นายค ายงค์  ประโภชนัง) 
  เลขานุการสภาฯ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
            ดว้ย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าการจด
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง สมัยสามัญสมัยที่ 3/2561  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที ่ 14  
เดือน สิงหาคม  2561  มีมติเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมที่เลขานุการสภาฯได้บันทึกไว้ มีเนื้อหา
ถูกต้อง ครบถ้วน ขอรับรองว่าถูกต้องทุกประการ 
 
               

                   (ลงชื่อ)      ประธานกรรมการ 
     (นายธนากร  ลาลุด) 

       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง 
 
 
 

 

             (ลงชื่อ)                                  กรรมการ 

        (นายค ายงค์  ประโภชนัง) 
       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง 

 
 
 
 

                                            (ลงชื่อ)                                    กรรมการ 

        (นายสมพงษ ์  สีหาบุตร) 
        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง 
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มติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง ไดร้ับรองรายงานการประชุมสภาครั้งนี้แล้ว เมื่อการประชุมสภาฯ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2561 

 

 

     (นายสุรสิทธิ์  แก้วกันยา)      
 ประธานสภาเทศบาลต าบลล าน้ าพอง  

   

  


